

Miễn thị thực cho người nước ngoài



MIỄN THỊ THỰC (VISA FREE) CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ GÌ?

Theo Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú người nước ngoài tại Việt Nam 2014: Thị thực (visa) là giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép những người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Hiểu đơn giản, thị thực là bằng chứng xác nhận rằng một người được quốc gia cấp thị thực cho phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia đó.

Như vậy, miễn thị thực (hay miễn visa, visa free) là việc một người nước ngoài được phép nhập cảnh hay lưu trú trên lãnh thổ của một quốc gia nào đó mà không cần thực hiện thủ tục xin thị thực.

Miễn thị thực cho người nước ngoài bao gồm việc nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh. Người nước ngoài phải làm thủ tục xin giấy miễn thị thực tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán của Việt Nam tại nước ngoài hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam trước khi nhập cảnh.

QUY ĐỊNH VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VIỆT NAM > Quy định chung về miễn thị thực (visa free) cho người nước ngoài

Theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 quy định 5 trường hợp người nước ngoài được miễn thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam đó là:

Theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết;

Có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật;

Khi vào khu hành chính - kinh tế đặc biệt, cửa khẩu;

Được Chính phủ Việt Nam đơn phương miễn thị thực;

Có hộ chiếu hoặc các giấy tờ thị thực khác còn thời hạn.

Như vậy, khi nhập cảnh vào Việt Nam, bạn cần để ý xem mình hay người thân là người nước ngoài có thuộc các trường hợp miễn thị thực theo pháp luật Việt Nam quy định hay không.

Trường hợp không thuộc đối tượng được miễn thị thực (visa free) thì người nước ngoài phải làm thủ tục xin visa khi nhập cảnh.

Xem thêm: [miễn thị thực cho người nước ngoài](#)

Làm thẻ tạm trú cho chồng là người nước ngoài

Người nước ngoài kết hôn với vợ hoặc chồng là người Việt Nam sẽ được cấp thẻ tạm trú để sinh sống hợp pháp tại Việt Nam. Thẻ tạm trú diện kết hôn sẽ áp dụng cho 2 trường hợp:

- 1) Vợ hoặc chồng của người nước ngoài làm việc và có thẻ tạm trú ở Việt Nam ;
- 2) Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Hai trường hợp này có sự khác nhau về thành phần hồ sơ, điều kiện thực hiện thủ tục.

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam thường gặp sẽ có ký hiệu TT. Họ là vợ hoặc chồng của người nước ngoài (có thẻ tạm trú ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2) hoặc người nước ngoài là vợ, chồng của công dân Việt Nam.

Thời hạn hộ chiếu của người nước ngoài phải trên 01 năm;

Phải có mặt ở Việt Nam để tiến hành thực hiện thủ tục.

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc Ghi chú kết hôn tại Việt Nam đối với trường hợp đăng ký kết hôn ở nước ngoài (nếu là giấy tờ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng).

Hồ sơ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Ghi chú kết hôn tại Việt Nam đối với trường hợp đăng ký kết hôn ở nước ngoài;

Đơn xin bảo lãnh (Mẫu NA7);

Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8);

Hộ chiếu và visa gốc (hộ chiếu còn hạn ít nhất 13 tháng và visa nhập cảnh Việt Nam đúng mục đích);

Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu Việt Nam của vợ hoặc chồng là người Việt Nam;

Bản sao công chứng CMND hoặc CCCD của vợ hoặc chồng là người Việt Nam;

02 ảnh cá nhân có kích thước 2cm x 3cm.

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu là cấp tại nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự dịch công chứng);

Đơn xin xác nhận tạm trú hoặc bảng kê khai đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại công an nơi cư trú.

Xem thêm: [Thẻ tạm trú cho chồng là người nước ngoài](#)

Dịch vụ công văn nhập cảnh cho người nước ngoài

1. Công văn nhập cảnh là gì? Công văn nhập cảnh là một văn bản cho phép người nước ngoài được nhập cảnh vào nước Việt Nam do bên Cục quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Cho phép người nước ngoài được nhập cảnh một lần hay nhiều lần vào Việt Nam.

Khi đã có văn bản công văn nhập cảnh thì người nước ngoài sẽ dễ dàng xin Visa Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở các quốc gia hoặc là tại các sân bay quốc tế, cửa khẩu đường bộ, đường thủy.

Để xin được văn bản công văn nhập cảnh một cách nhanh chóng và thuận tiện thì khách hàng nên tìm liên hệ với các công ty, đại lý làm visa Việt Nam cho người nước ngoài để họ giúp làm thủ tục xin công văn dễ dàng hơn.

2. Phân loại công văn nhập cảnh

Hiện nay công văn nhập cảnh có nhiều loại khác nhau tùy theo nhu cầu của người nước ngoài vào Việt Nam khác nhau như: Công văn du lịch, du học, làm việc, đầu tư thương mại...

Tuy nhiên có một điểm bất lợi đó là người bảo lãnh cho người nước ngoài hay là cơ quan tổ chức cho người nước ngoài đến Việt Nam cần phải đến cơ quan xuất nhập cảnh để được xin làm thủ tục thì mới được phê duyệt.

3. Thủ tục làm công văn nhập cảnh Hiện nay có hai cách để bạn xin được visa vào Việt Nam:

Bạn có thể xin cấp visa tại các sân bay quốc tế, cửa khẩu đất liền hay đường thủy.

Bạn xin cấp tại Đại Sứ Quán Việt Nam ở quốc gia mà bạn đang lưu trú.

Chỉ cần quốc gia mà bạn đang sinh sống có Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam thì bạn có thể tự nộp đơn xin cấp visa vào Việt Nam nhưng nếu tự làm thì bạn sẽ mất nhiều thời gian và khó khăn hơn.

Hiểu được những vấn đề khó khăn của khách hàng, công ty Gia Hợp sẽ giúp cho khách hàng xin visa nhập cảnh một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất.

3.1 Những giấy tờ khách hàng cần cung cấp có trong khi làm thủ tục: Họ và tên.

Ngày sinh.

Số hộ chiếu hoặc bản scan màu mặt hộ chiếu.

Ngày nhập cảnh.

Cung cấp nơi nhận visa

Đối với diện công tác, làm việc thì cần kèm theo giấy tờ khác như: giấy phép kinh doanh, giấy giới thiệu của doanh nghiệp, kế hoạch làm việc tại Việt Nam trong thời gian bao lâu.

Khi công ty chúng tôi đã xin được công văn duyệt visa của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam thì khách hàng chỉ cần đóng thêm lệ phí visa là bạn không cần lo lắng khi nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích mong muốn của mình

Xem thêm: [Dịch vụ xin công văn nhập cảnh](#)

Nguồn: [Visatop](#)